

## Press Release

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

### **KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN SINH KHỐI TẠI TỈNH LÀO CAI TRONG KHUÔN KHỔ THỰC HIỆN DỰ ÁN TRUNG HÒA CÁC-BON**

Chúng tôi xin thông báo Công ty Cổ phần erex (Trụ sở chính: Chuo-ku, Tokyo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành: Honna Hitoshi) và tỉnh Lào Cai, Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu phát triển và hợp tác triển khai dự án xây dựng nhà máy điện sinh khối mới tại khu công nghiệp Tăng Loóng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa erex và tỉnh Lào Cai đã diễn ra tại “Hội thảo xúc tiến đầu tư và du lịch Việt Nam” ở Tokyo vào ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong khi nhu cầu tiêu thụ điện năng gia tăng cùng với tăng trưởng kinh tế, nhập khẩu năng lượng tăng cao; yêu cầu về giải pháp trung hòa các-bon cũng được đặt ra.

Trong bối cảnh trên, erex là công ty kinh doanh năng lượng, bao gồm các lĩnh vực: Xây dựng nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam, Phát triển nhiên liệu sinh khối tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia tại Đông Nam Á nói chung, Chuyển đổi nhiên liệu từ đốt than sang đồng đốt sinh khối cho nhà máy điện nhiệt than. Trong đó, chúng tôi tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất điện sinh khối, đảm bảo mục tiêu kép trung hòa các-bon, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu năng lượng có sẵn trong nước.

Các quốc gia Đông Nam Á có nguồn tài nguyên sinh khối dồi dào chưa sử dụng sẽ là tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi có thể phát huy kinh nghiệm đã tích lũy nhiều năm qua trong lĩnh vực này. Chúng tôi tin rằng kinh doanh sinh khối sẽ không chỉ tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo ở các nước Đông Nam Á mà còn có thể tạo thêm cơ hội việc làm. Chúng tôi sẽ góp phần hiện thực hóa quá trình khử cacbon nhanh chóng với chi phí thấp trong khi vẫn đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định, có tính đến hoàn cảnh đặc thù của các quốc gia châu Á.



Hướng tới mục tiêu “Net zero vào năm 2050” của Việt Nam, công ty chúng tôi sẽ hợp tác với nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, để xây dựng và mở rộng hoạt động kinh doanh sinh khối, góp phần trung hòa các-bon và giải quyết vấn đề về năng lượng trên quy mô toàn cầu.

**Liên hệ truyền thông:**

Công ty TNHH Quốc tế erex

Email: [erexintinfo@erex.co.jp](mailto:erexintinfo@erex.co.jp)